

สรุปผลการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)		
			ตามเกณฑ์	ไม่ตาม เกณฑ์	อุปกรณ์อื่น ๆ
๑.	เทศบาลเมืองมาบตาพุด (โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓)	๓,๓๑๐,๓๐๐	๑๖	๑	
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้เทศบาลเมืองมาบตาพุดแก้ไขตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิงอย่างน้อย ๑ เว็บไซต์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ขนาด A3 โดยให้อ้างอิงราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๒.	เทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด (โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	๒๓๘,๒๐๐	๖	๑	
<p>ความเห็นคณะทำงาน : เนื่องจากเทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด ขอลอนรายการเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น หน้ากว้าง ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๕,๙๐๐ บาท สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑๖๒,๓๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด สามารถดำเนินการจัดหาได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ</p>					
๓.	เทศบาลตำบลทับมา (โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย)	๓๕๑,๙๙๒	๓	๔	๑
<p>ความเห็นคณะทำงาน : เนื่องจากเทศบาลตำบลทับมา มิได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ ชี้แจงโครงการฯ จึงขอให้ เทศบาลตำบลทับมา ทบทวนโครงการฯ และนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการประชุมฯ ทุกครั้งด้วย</p>					
๔.	เทศบาลตำบลเนินพระ (โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ จอแอลอีดี (จอ LED))	๑,๖๖๔,๐๖๗	๑	๓	
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้เทศบาลตำบลเนินพระ ทบทวนข้อกำหนดต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. รายละเอียดของจอ LED ประเภท Outdoor Pitch 10 มิลลิเมตร ในส่วนของ Cabinet ซึ่งมีข้อกำหนดปรับระดับความสว่างตามช่วงเวลาที่กำหนดได้หลายช่วงเวลา ซึ่งควรกำหนดให้ชัดเจนว่าไม่น้อยกว่ากี่ช่วงเวลา , ความชื้นในการปฏิบัติการประมาณ 10%-90% ควรกำหนดว่าสามารถกันน้ำได้หรือไม่ด้วย เนื่องจากอุปกรณ์อยู่นอกอาคาร, ตัดรายละเอียดต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่เสนอออก เนื่องจากขัดกับหนังสือสั่งการของคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. รายละเอียดของเครื่องควบคุมการแสดงผลของจอ LED ซึ่งมีข้อกำหนดสามารถจัดแบ่งพื้นที่ในการแสดงผลได้หลาย Zone ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าไม่น้อยกว่ากี่โซน</p>					

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)		
			ตามเกณฑ์	ไม่ตาม เกณฑ์	อุปกรณ์อื่น ๆ
๕.	เทศบาลเมืองมาบตาพุด (โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด)	๒,๖๖๖,๐๐๐	๕		
<p>ความเห็นคณะกรรมการ : ขอให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด ทบทวนการจัดหารายการอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง เนื่องจาก การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๗๖ ชุด สามารถใช้งานรองรับกับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑๐ เครื่อง และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑๐ เครื่อง ก็เพียงพอสำหรับการใช้งาน อีกทั้ง ควรแนบแผนผังหรือแบบแปลนจุดติดตั้ง รวมทั้ง แจกแจงรายการอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๖.	เทศบาลตำบลบ้านแพ (โครงการจัดทำระบบการจัดการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม ระบบเสียง ระยะที่ ๕ จำนวน ๒๘ รายการ งบประมาณปี ๒๕๖๒)	๖,๗๓๐,๙๕๐	๕		๒๓
<p>ความเห็นคณะกรรมการ : ขอให้ เทศบาลตำบลบ้านแพ จัดทำรายละเอียดของการออกแบบการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ในพื้นที่ ๑๖ ชุมชน ของโครงการฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๗.	เทศบาลตำบลชุมแสง (โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง)	๔๙๒,๓๐๐	๖	๑	
<p>ความเห็นคณะกรรมการ : ขอให้เทศบาลตำบลชุมแสง ปรับลดราคาตู้ Rack สำหรับเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 15U และพัดลม ระบายอากาศ จากเดิม ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท เป็น ๙,๕๐๐ บาท เนื่องจากเป็นราคาที่เทียบเคียงกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งสามารถดำเนินการจัดหาได้ และปรับลดราคารายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว จากเดิม ราคา ๑๒,๑๐๐ บาท เป็น ๑๑,๗๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ รวมทั้ง ให้ตรวจสอบกล่องหุ้มกล้องกันน้ำ ว่าเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์ภายนอกแบบกันน้ำ หรือ อุปกรณ์หุ้มกล้อง (Housing) หากติดตั้ง กล้องวงจรปิดที่ได้มาตรฐาน IP66 แล้วไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์หุ้มกล้อง (Housing) ได้</p>					
๘.	องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)	๑,๘๙๘,๓๐๐	๕		๔
<p>ความเห็นคณะกรรมการ : ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด ปรับลดราคารายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว จากเดิม ราคา ๑๒,๑๐๐ บาท เป็น ๑๑,๗๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และทบทวนการจัดหารายการอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง และอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง เนื่องจาก การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๒๔ ชุด สามารถใช้งานรองรับกับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง ก็เพียงพอสำหรับการใช้งาน ซึ่งการจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ควรจัดหาอุปกรณ์ ไว้เพื่อรองรับอุปกรณ์ที่จะจัดหาในระยะยาวในอนาคต เนื่องจาก เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้อุปกรณ์ที่จะ</p>					

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)		
			ตามเกณฑ์	ไม่ตาม เกณฑ์	อุปกรณ์อื่น ๆ
<p>ดำเนินการจัดหาใหม่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมได้ นอกจากนี้ให้จัดทำรายละเอียดของรายการส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมรายละเอียด ได้แก่ ๑) อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับระบบไฟฟ้า ๒) อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับกล่องวงจรปิด ๓) ค่าแรงค่าติดตั้ง ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๙.	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน (โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด (CCIV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด)	๔๖๘,๐๐๐	๖	๒	๑
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จัดทำตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์และอ้างอิงอย่างน้อย ๑ เว็บไซต์ รวมทั้ง จัดทำรายละเอียดของรายการส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมรายละเอียด ได้แก่ ๑) อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับระบบไฟฟ้า ๒) อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับกล่องวงจรปิด ๓) ค่าแรงค่าติดตั้ง ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๑๐.	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา (โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาชะเมา)	๕๒๔,๐๐๐	๔		๑
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา จัดทำรายละเอียดของรายการส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมรายละเอียด ได้แก่ ๑) อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับระบบไฟฟ้า ๒) อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับกล่องวงจรปิด ๓) ค่าแรงค่าติดตั้ง ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๑๑. (เพิ่มเติม)	เทศบาลนครระยอง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒,๗๗๔,๘๐๐	๗		
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้เทศบาลนครระยอง จัดทำแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท โดยเพิ่มเติมรายการเครื่องพิมพ์ DOT Matrix Printer (สำหรับพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝาก) จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๘๐๗,๘๐๐ บาท</p>					
๑๒. (เพิ่มเติม)	เทศบาลเมืองบ้านฉาง (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์)	๓,๕๐๐,๐๐๐	๕	๑	๑๔
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้ เทศบาลเมืองบ้านฉาง แจกแจงรายการส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการสาย Fiber optic 9/125 4core Singlemode พร้อมติดตั้ง โดยใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p>					
๑๓. (เพิ่มเติม)	เทศบาลตำบลมะขามคู่ (โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล)	๑,๓๕๐,๐๐๐	๕	๓	๑๓
<p>ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้ เทศบาลตำบลมะขามคู่ ปรับลดรายการรายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว จากเดิม ราคา ๑๔,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓,๕๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และปรับรายการอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) ๑๐/๑๐๐ Mbps.</p>					

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (รายการ)		
			ตามเกณฑ์	ไม่ตาม เกณฑ์	อุปกรณ์อื่น ๆ
จากเดิมอยู่ในรายการส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ เป็น ส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องพิจารณาในส่วนของอุปกรณ์ที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ โดยให้จัดทำตารางเปรียบเทียบราคา ๓ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ และอ้างอิงอย่างน้อย ๑ เว็บไซต์ ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป					
๑๔. (เพิ่มเติม)	เทศบาลนครระยอง (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายในอาคาร สำหรับคลินิกชุมชนอบอุ่น)	๖๓๓,๐๐๐	๔		๘
ความเห็นคณะทำงาน : ขอให้เทศบาลนครระยอง ปรับรายการสวิตช์อัป PoE ขนาด ๘ ช่อง จากเดิมอยู่ในรายการส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ มาอยู่ในส่วนของอุปกรณ์ที่ตรงราคาตามเกณฑ์ พร้อมทั้ง จัดทำหนังสือนำเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด้วยตามข้อเสนอแนะของคณะทำงาน ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป					
๑๕. (เพิ่มเติม)	เทศบาลเมืองบ้านฉาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๖๘๔,๖๐๐	๑๑	๒	
ความเห็นคณะทำงาน : เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านฉาง ขอดอนรายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘๘,๒๐๐ บาท และ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Printer) สามารถสแกนเอกสารขนาด A3 จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคงเหลืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๕๕๘,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ ขอให้เทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดทำหนังสือนำเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด้วย					
๑๖. (เพิ่มเติม)	ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง (โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษา ความปลอดภัยและให้บริการประชาชน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒	๑๗
ความเห็นคณะทำงาน : ตรวจสอบรายละเอียดของรายการเครื่องบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้ตัดรายละเอียดบางประการจากคุณลักษณะของอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน CE และ UL, ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่นำเสนอ, อุปกรณ์จะต้องมีระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด , ได้รับมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ UL, CB, FCC/CE Class A เป็นต้น และให้นำข้อกำหนดดังกล่าวไปกำหนดเพิ่มเติมใน TOR ทั้งนี้ ให้ตำรวจภูธรจังหวัดระยองพิจารณาปรับลดราคาของอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำหนังสือนำเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด้วย					
